

มาตรการที่มีอยู่และตามแผนงานที่วางไว้ เกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเชื้อชาติ

สำนักสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา (สาขาสีเขียวและสิ่งแวดล้อม)

สำนักสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา (สาขาสีเขียวและสิ่งแวดล้อม) (EEB(EB))
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอนและสร้างช่องทางให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน
เราจะดำเนินการตามพิมพ์เขียวต่างๆ ต่อไปเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับปรุงคุณภาพอากาศ
การส่งเสริมยานพาหนะไฟฟ้าและวิธีการอื่นๆ ของการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการหมุนเวียนของทรัพยากร
ตลอดจนเรียกร้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสนับสนุนจากสาธารณะสำหรับประเด็นเหล่านั้น

สำนักสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา (สาขาสีเขียวและสิ่งแวดล้อม) (EEB(EB))
ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของเราอย่างเท่าเทียมกันโดยสมาชิก
ทุกคนในที่สาธารณะ โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังทางเชื้อชาติของพวกเขาเหนือสิ่งอื่นใด

บริการที่เกี่ยวข้อง • บริการที่จัดให้แก่สาธารณชนมีความเป็นกลางเกี่ยวกับเชื้อชาติและจัดส่งเป็นภาษา
จีนและ/หรือภาษาอังกฤษ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ EEB(EB)
มีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

มาตรการที่ดำเนินการอยู่ • นโยบายและข้อมูลส่งเสริมการขายของเราเป็นกลางเกี่ยวกับเชื้อชาติ
• EEB(EB)
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนภายในที่กำหนดไว้ในการจัดการกับคำถามสาธารณะ

การประเมินการท่างานในอนาคต • EEB(EB)
จะตรวจสอบบริการของเราเป็นประจำเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน

มาตรการเพิ่มเติมที่
ดำเนินการ /
ที่จะดำเนินการ • หากเราได้รับการร้องขอใด ๆ จากผู้คนจากกลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ
เราจะติดต่อศูนย์เพื่อความสามัคคีและการเพิ่มพูนของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์
(CHEER) เพื่อขอความช่วยเหลือ
เพื่อให้ข้อมูลที่จะนำเสนออยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ต่อผู้คนใน
กลุ่มเชื้อชาติที่หลากหลาย

สำหรับคำถามเกี่ยวกับมาตรการที่มีอยู่และตามแผนงานที่วางไว้เกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ
โปรดติดต่อ Miss Cathy CHEUNG เจ้าหน้าที่บริหาร (ทั่วไป) 2 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ -

เบอร์โทรศัพท์ : 3509 8600
เบอร์โทรสาร : 2838 2155
อีเมล : ebenq@eeb.gov.hk
ที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์ : ชั้น 15, East Wing, Central Government Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar,
Hong Kong

สำนักสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา (สาขาสิ่งแวดล้อม)

กรกฎาคม ค.ศ. 2024